



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>“วันครอบครัว” วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี</p> <p>“ครอบครัว” เป็นสถาบันพื้นฐานที่มีขนาดเล็กแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถาบันที่มีความมั่นคงต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้ง เป็นสถาบันที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่งของประเทศ เราจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันแห่งนี้ก่อน การรักษาความสงบสุขของสังคมให้คงอยู่ “อย่างยั่งยืน” ต้องเริ่มที่จิตใจของแต่ละคน สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีส่วนสำคัญในการที่จะ ชัดเกล้า หล่อหลอมจิตใจ ให้เยาวชน ลูกหลานไทย เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองดี ในอนาคต รัฐบาลได้ประกาศใช้ “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ เป็นแผนงานระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็น ระบบ ฉบับแรกของประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมปลูกฝัง คุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตาม แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อจะให้ครอบคลุม ทุกมิติ โดยเน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมนำการพัฒนา ในการที่จะสร้างคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งสร้าง สังคมคุณธรรม ที่เกื้อกูลและแบ่งปัน</p> <p>ปี ๒๕๖๐ เน้นคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ คือ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งเร่งขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม และองค์กร หน่วยงาน คุณธรรม ในทุกพื้นที่ ปัจจุบันมีอยู่หลายแห่งทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน กว่า ๓๐๐ หน่วยงาน ที่ร่วมกัน ประกาศเจตนารมณ์นี้ รัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนี้ ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ซึ่งจะสามารถนำพาทุกคนและประเทศชาติ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ หลุดพ้นกับดักการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ในที่สุด</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>“การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร”</p> <p>เป็นการบังคับใช้กฎหมายในอดีตที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการใช้รถใช้ถนน การจราจรยังเป็นปัญหาสำคัญส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน ที่ล้วนมีค่า มีความหมายต่อตนเอง ต่อครอบครัวและประเทศชาติทั้งสิ้น กฎหมายพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้อยู่ มีอายุกว่า ๓๐ กว่าปีมาแล้ว หลายเรื่องไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ที่สำคัญคือ เราไม่ได้สร้างจิตสำนึก หรือส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ในอดีต เช่น การรัดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกกันน็อก การใช้รถให้ถูกประเภท ตามที่จดทะเบียนไว้ การมีวินัยจราจร การไม่ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด การขับขณะเมาสุรา สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ คือ การเมาแล้วขับและการขับเร็ว โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานและเยาวชน สิ่งแรกที่จะต้องแก้ไขคือ ตัวเอง ที่เป็นผู้ขับชื่อก่อน เราต้องมุ่งป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเป็นหลัก เช่น การตรวจความพร้อมของรถ คนขับ ตั้งแต่สถานี ท้ารถโดยสาร และการจัดตั้งด่านตรวจความเร็ว โดยเฉพาะถนนสายหลัก อีกแง่มุมของปัญหาที่เกิดจากการที่ประเทศเรายังมีระบบขนส่งมวลชนที่ไม่สมบูรณ์ไม่ต่อเนื่องร้อยเปอร์เซ็นต์</p>	ทุกสำนัก/กอง
๓	<p>“วันคุ้มครองโลก”</p> <p>วันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลกที่มีความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมของโลก การไม่ปล่อยทิ้งขยะตามที่สาธารณะ ถูพลาสติก การใช้ภาชนะบรรจุอาหาร ขวด น้ำดื่ม เครื่องดื่มแล้วเราต้องไม่ทิ้งเกลื่อนกลาดต้องทิ้งให้เป็นที่ แล้วไม่เป็นบ่อเกิดของความสกปรก เกิดเชื้อโรคมักหมม เราจะทำอะไรตามต้องทำในสิ่งที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง